



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หน้า ๑๘ มูลค่าข่าว ๑๘๔,๕๙๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



บางกอกเกียน
bangkokian@matchon.co.th

ปทุมวันจะว่าอย่างไร

สัปดาห์หนึ่งผ่านไป “ไวเหมือนโกหก” ตามสำนวนของการพากย์ภาพยนตร์สมัยหนึ่ง นื่องหนูที่ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองมาโดยตลอดจะพบว่าทั้งจากหน้าหนังสือพิมพ์และจอโทรทัศน์ว่า กลุ่มผู้ชุมนุมจะดำเนินกรอย่างนั้นอย่างนี้ ที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่วันมาฆบูชามารับกับวันวาเลนไทน์ ก็ประกาศว่าจะนำขบวนเรียกร้องความรักประเทศไทยให้กลับคืนมาสู่ประชาชนคนไทย

พันปลายสัปดาห์แห่งความรักไปแล้วขึ้นสู่สัปดาห์ใหม่ ถึงวันนี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่นื่องหนูต้องระวังการใช้เวลาในการให้ความสนใจกับการเรียน การสอบ และความก้าวหน้าในชีวิต

ส่วนเรื่องการชุมนุมทางการเมืองปล่อยให้เป็นเรื่องของ “ผู้ใหญ่เิก่เขี้ย” ที่คุณพี่เรื่องชัย ทรัพย์นิรันดร์ ให้หัวเรื่องไว้เมื่อฉบับวันศุกร์ที่ผ่านมา

เช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ฝังใจกับการชุมนุมระยะนี้โปรดให้นื่องหนูมีโอกาสเรื่องการเรียนบ้าง ไม่อย่างนั้นเวลาการเรียนของนื่องหนูจะเรียกกลับคืนมาได้ เพราะ “เวลาและวารีไม่มีวันคอยใคร”

ข้าพเจ้า (ผู้เขียน) สนใจการเรียนการสอนในระบบสาธิตนับตั้งแต่เกิดระบบการศึกษาแบบนี้ขึ้นมา ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแห่งแรก โดยคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีทั้งระดับประถมสาธิต และมีธยมสาธิต เช่นเดียวกับที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ซึ่งมีทั้งประถมสาธิต และมีธยมสาธิต ส่วนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน มีเฉพาะมัธยมสาธิต แม้เมื่อทั้งสองวิทยาลัยวิชาการศึกษาปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แล้วก็ตาม ขณะที่เมื่อไปจัดตั้งขึ้นที่อำเภอธัญบุรี ก็จัดตั้ง “สาธิต” ที่นั่นด้วย

จากนั้นโรงเรียนสาธิตจึงเริ่มก่อตั้งขึ้นอีกแทบว่าทุกมหาวิทยาลัย มีเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หรือโรงเรียนการเรือน หรือวิทยาลัยครูสวนดุสิตที่เริ่มประเดิมด้วยโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรก หลังจากนั้นเรื่องของอดีตสาธิตปทุมวันจากงานเขียนรำลึกความหลังของ “คุณ (หนู) เอียด” และ “ซาฟประจำ” เขียนหักท้วงมา ข้าพเจ้า (ผู้เขียน) จึงตามกลับไปหยิบยกงานเขียนของ “คุณ (หนู) เอียด” มาลงโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ปรากฏว่า “ผู้อ่านประจำ” ยังคงติดใจในข้อเท็จจริง จึงเขียนจดหมายมายืนยันอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาเล่ารายละเอียดการก่อตั้งสาธิตปทุมวัน ผมไม่สงสัยความวิริยะอุตสาหะของอาจารย์เต็มสิริ ตามที่คุณหนูเอียดเล่า เพียงแต่ปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุการณ์นั้นจะต้องเป็นปี พ.ศ.2497 ไม่ใช่ 2496 ทั้งนี้จากการบอกเล่าของคุณหนูเอียดเองนั่นแหละที่บอกว่า เข้าเรียนปี 2499 เป็นปีที่ 3 ที่เปิดโรงเรียนมา ดังนั้นปีแรกที่เปิดสอนจึงต้องเป็น 2497 ปีที่สองคือ 2498

ในขณะนั้น แผนการศึกษาของชาติเป็นแบบ ป.1 ถึง ป.4 และ ม.1 ถึง ม.8 รร.สาธิตปทุมวันมี 6 ชั้นเรียน คือ ม.1 ถึง ม.6 คุณหนูเอียดเข้าเรียน 2499 จึงจบ ม.6 ในปี 2505 นับเป็นรุ่นที่ 6 ยิ่งเป็นการยืนยันหนักแน่นว่า รร.ได้เปิดสอนปีแรกเมื่อ พ.ศ.2497 โดยรับนักเรียน 2 ชั้น คือชั้น ม.1 และชั้น ม.4 เมื่อถึงปี 2500 จึงมีนักเรียนจบ ม.6 เป็นรุ่นแรก และการนับรุ่นก็เริ่มนับรุ่นที่ 1 ตั้งแต่นั้นมา

อีกประการหนึ่ง การที่โรงเรียนจะจัดงานครบ 60 ปีในวันที่ 16 พ.ย. 2556 นั้น เพราะถือว่าโรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ 26 ธ.ค. 2496 อันเป็นวันที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลงนามในคำสั่ง จึงเป็นไปได้ที่โรงเรียนจะปิดรับนักเรียนไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ.2496

เรื่องนี้เป็นบทเรียนว่าการบันทึกเหตุการณ์นั้นต้องรอบคอบอย่าให้ผิดพลาด ยิ่งเป็นการเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดมาหลายสิบปีแล้ว ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบจากเอกสารตลอดจนคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ในเหตุการณ์จนเชื่อถือได้แล้วจึงจะถือว่าเป็นข้อยุติ

หากไม่มีใครข้องใจ ข้าพเจ้า (ผู้เขียน) ขอจบจุดเริ่มต้นสาธิตปทุมวัน ณ บัดนี้ ส่วนโรงเรียนสาธิตปทุมวันจะนำข้อเท็จจริงชี้แจงมา - ขอเชิญ